



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางณัฐฐา ลาวัณบุตร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางณัฏฐา ลาวัณบุตร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๑๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๓๘๖๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางณัฐลา ลาวัณบุตร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๑๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๘ ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดเข่าข้างขวามาก ผู้ป่วยให้ประวัติว่า ๔ - ๕ ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าทั้งสองข้างมาก ปวดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา ๕ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลอาการปวดเพิ่มมากขึ้น มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซ้าย ข้อเข่าซ้ายสามารถลงน้ำหนักได้ดี เข่าขวายังมีอาการปวดมากอยู่รับประทานยาแก้ปวดอาการไม่ดีขึ้น เดินไม่สะดวก ขึ้นลงบันไดไม่ได้ จึงมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกลาง เพื่อเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แพทย์ให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลกลาง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๔๐ น. สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๙.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๓ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๔/๙๔ มิลลิเมตรปรอทแพทย์ให้ส่งประชุมทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty : TKA) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเดิม ผลการตรวจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลตรวจรังสีทรวงอก การตรวจรังสีข้อเข่า ของวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการสร้างสัมพันธ์สภาพด้วยการพูดคุย ให้คำแนะนำ อธิบายถึงสาเหตุของโรค พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด รวมถึงการมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัดผ่าตัดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ระยะเวลาการทำผ่าตัด ๒ ชั่วโมง ๕๕ นาที เสียเลือดในการทำผ่าตัด (blood loss) ๕๐ มิลลิลิตรผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการรักษาโดยมีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด Ringer Lactate Solution ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใน ๔ ชั่วโมงแรก หลังผ่าตัด หลังจากนั้นให้ในอัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยาแก้ปวดชนิด Morphine ๓ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำซ้ำๆ เวลาปวดทุก ๔ ชั่วโมง รับประทานอาหารธรรมดา ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้รับการพยาบาลโดยดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินอาการปวดโดยใช้ pain score บันทึกปริมาณสารน้ำที่เข้าออกจากร่างกาย ดูแลความสงบสบายโดยทั่วไปและสุขวิทยาส่วนบุคคล ดูแลแผลผ่าตัดป้องกันการติดเชื้อ เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม กระตุ้นให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกาย และให้การพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบพร้อมทั้งคำแนะนำ

ต่างๆ จนกระทั่งอาการทุเลา ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดเข่า สามารถเดินได้คล่อง แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ พยาบาลให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียมเมื่อกลับบ้าน การรับประทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง การสังเกตอาการผิดปกติ และการมาตรวจติดตามการรักษาหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้ทบทวน พยาธิสรีรภาพ ของข้อเข่า
๒. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty : TKA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty : TKA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังจากได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty : TKA) สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่างปกติ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การใช้ความเย็นในการลดอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

๒. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีระดับความปวดข้อเข่าลดลงจากเดิมทุกราย (ดูจากระดับ pain score ก่อนและหลังได้รับการประคบเย็น)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกรายมีความสุขสบาย นอนหลับพักผ่อนได้ ๖-๘ ชั่วโมง สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และมีความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

๒. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ช่วยส่งเสริมค่านิยมของโรงพยาบาลกลาง